

ทริปริมโขงภาคอีสาน

ระหว่าง 2-4 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ไปราชการโครงการเรียนรู้และตรวจติดตามงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของ ทั้ง 2 จังหวัด ผมอยู่ในคณะกรรมการดังกล่าวด้วย ที่จริงส่วนตัวผมได้ไปราชการทั้ง 2 จังหวัดนี้หลายครั้ง เท่าที่จำได้เคยไปเวียดนามผ่านนครพนมและลาวในโอกาสคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎรไปราชการที่เวียดนาม ไปนครพนมในโอกาสเป็นตัวแทนสันนิบาตมุลินธิแห่งประเทศไทยไปพบปะสมาชิกมุลินธินครพนม และเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว คณะกรรมการร่างกฎหมายเคยมาตรวจติดตาม อปท. ทั้ง 2 จังหวัด และข้ามไปเวียดนามผ่านทางมุกดาหาร ผ่านลาว สำหรับการตรวจติดตามคราวนี้ผมได้ตั้งข้อสังเกตในการประชุมการตรวจติดตามงาน อปท. อย่างน้อย 3 ประเด็น ทั้ง 2 จังหวัด คือ ให้ยึดหลักพึ่งตนเอง ตามหลักพระพุทธเจ้า คือ อัตตาหิ อัตตาโน นาโถ ประการที่สอง ในสถานการณ์ COVID 19 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจไม่สู้ดีนัก ฉะนั้น อปท. ต้องระมัดระวังค่าใช้จ่าย และพยายามประหยัด อดทน ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ประการสุดท้าย ผมในฐานะกรรมการกระจายอำนาจยินดีให้คำแนะนำ และรับปัญหาอุปสรรค อปท. ต่าง ๆ ไปหาทางแก้ไขต่อไป

สำหรับปัญหาและอุปสรรคของ อปท. ของทั้งสองจังหวัด หลายเรื่องปัญหาต่าง ๆ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำลังดำเนินการให้และรับปัญหาต่าง ๆ ไว้แก้ไขต่อไป นครพนมไม่มีปัญหาเร่งด่วนอะไร ส่วนมุกดาหารนั้น การมาตรวจติดตามครั้งที่แล้ว ผมได้โดยตั้งข้อสังเกตเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษให้พึ่งระมัดระวัง เพราะเมืองมุกดาหารสวยงาม ธรรมชาติดี การเร่งส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรทำด้วยความรอบคอบ ซึ่งครั้งนี้ผมได้แนะนำไปว่า ทางจังหวัดมุกดาหารควรจัดคณะไปดูงานจังหวัดปราจีนบุรี เพราะจังหวัดนี้มีนิคมอุตสาหกรรม ควรได้เรียนรู้ และหาประสบการณ์ เนื่องจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ท่านรองบุญช่วย น้อยสันเทียะ เคยรับราชการอยู่ปราจีนมาก่อน จะช่วยได้มาก

การมาราชการครั้งนี้ได้เรียนรู้หลายเรื่อง เช่น ได้หารือกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและมุกดาหาร ซึ่งมาต้อนรับ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมแจ้งว่าแม้มี COVID 19 แต่ทางนครพนมไม่กระทบมากนัก นักท่องเที่ยวนิยมมาที่นครพนม

เพราะสวย สะอาด และมีแม่น้ำโขงที่สวยงามยิ่ง ประกอบกับมาครั้งนี้ได้เยือนสิ่งสร้าง
ขึ้นใหม่ คือ พญาศรีสัตตนาคราช ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง
ประกอบกับคณะได้ลงเรือดูวิวธรรมชาติ เมืองนครพนมในยามเย็นด้วย ทำให้ชื่นตาและ
สวยงาม ในยามเย็นได้บรรยากาศดีเยี่ยม อันเป็นความทรงจำอันยาวนาน นอกจากนั้น
ยังได้ไปไหว้พระธาตุพนม และไปเยี่ยมบ้านลุงโฮด้วย นับว่าได้ประโยชน์อย่างมาก คณะ
ได้พักแรมที่นครพนม 1 คืน มุกดาหาร 1 คืน อนึ่ง คณะได้มีโอกาสไปดูงาน ทั้งฟัง
บรรยาย และดูพื้นที่จริง เรื่องนวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดินที่ อบต. บ้านผึ้ง อำเภอเมือง
นครพนม ได้ประโยชน์ยิ่ง เพราะเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินกำลังเป็นที่นิยม หลายพื้นที่
ประสงค์จะจัดทำบ้าง อาจไม่มีโอกาสดีเหมือน อบต. บ้านผึ้ง ความสำเร็จของที่นี่จาก
การนำของนายก อบต. และความร่วมมือของส่วนราชการต่าง ๆ และชาวบ้าน โครงการ
นี้จึงออกมาดี ส่วนตัวผมสนใจทั้งเรื่องน้ำ โดยเฉพาะธนาคารน้ำใต้ดินมาตลอด และ
สนใจศึกษาทั้งเอกสารและอยากเก็บโครงการที่ทำได้สำเร็จถือว่า จุใจระดับหนึ่ง เพราะ
เมื่อดูชาวธนาคารน้ำใต้ดินเฉพาะชาวไม่เห็นแหล่งน้ำจริง เป็นแต่เพียงชาวเท่านั้น

สำหรับมุกดาหารได้ประชุมร่วมกับผู้แทน อบต. และแลกเปลี่ยนความเห็นต่าง ๆ
แล้วได้มีโอกาสไปชมพื้นที่อันสวยงาม ได้แก่ แก่งกะเบา สวยงามมาก อำเภอหว้านใหญ่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดียิ่ง ทั้งบรรยากาศริมโขง และมีเกาะแก่งต่าง ๆ อย่างสวยงาม มี
ร้านอาหารอยู่ริมโขง เหมาะสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างยิ่ง นอกจากนั้นคณะได้มี
โอกาสไปเยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุ อบต. ปงงามดงหมู ได้รับการต้อนรับดียิ่งจากท่านนายก
อบต. และกลุ่มสตรีผู้สูงอายุมีทั้งการแสดงต้อนรับอย่างงดงาม และสดสวยตระการตา
คณะได้ใช้เวลาอยู่ ณ อบต. แห่งนี้พักใหญ่ ทุกคนพอใจทั้งการต้อนรับ การแสดง และ
การปรึกษาหารือเรื่องต่าง ๆ

การไปนครพนมและมุกดาหาร แม้จะไปแล้วหลายครั้ง ยอมรับว่าหลายเรื่อง
ยังดูอย่างละเอียดไม่ทั่วถึง มีสิ่งน่าศึกษา น่าดู โดยเฉพาะสังเกตุว่านครพนมอึมแถม
แจ่มใส อธิยาศยดี ต้อนรับคนทั่วไป การค้าขายดี ตลาดสะอาด ร้านอาหารเหมาะรับแขก
และสัมผัส ผมส่วนตัวพอใจมาก และมีความสุขมากที่ได้มานครพนมครั้งนี้ และในโอกาส
หน้าอาจจะกลับไปอีกเป็นการส่วนตัว สิ่งที่สำคัญที่สุดได้มีโอกาสไปไหว้ พระธาตุพนม
ซึ่งเป็นพระธาตุคู่กับผู้เขียน ใคร ๆ มากก็ต้องถือโอกาสมากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่

ตัวเองและครอบครัว คณะของเราได้มีโอกาสนี้และได้รับการต้อนรับจากเจ้าของพื้นที่ มาให้การต้อนรับอย่างดี โดยมีกรพาวเวียนเทียน และถือโอกาสทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ด้วย ถือว่าเป็นสิริมงคลยิ่ง ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่มา ณ โอกาสนี้ โอกาสเช่นนี้หา ไม่ได้ง่าย ส่วนตัวผมนอกจากได้กราบไหว้พระธาตุพนมแล้วยังได้ถือโอกาสถ่ายภาพกับ พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วย

การไปราชการนครพนมและมุกดาหารครั้งนี้ นอกจากจะได้ประโยชน์แก่ทางราชการแล้ว ส่วนตัวผมพอใจและประทับใจในทั้งสองจังหวัดที่ให้การต้อนรับ ดูแลอย่างดี อำนวยความสะดวกทุกกรณี ซึ่งเจ้าหน้าที่แผนกต่าง ๆ ในระดับจังหวัดจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น และจากจังหวัดทั้งสอง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

